

Source : ประชาชาติธุรกิจ

Date : 15 ก.ย. 2559 Page : 3

No: 59423319

กอน.ตั้งคณะทำงานยุติศึกกรง.-ชาวไร่ เร่งแก้4ข้อกังวลบราซิลให้ทัน15ก.ย.

“กอน.” ทบโตะลุยแก้ 4 ประเด็นข้อ
กังวลบราซิลให้ทัน 15 ก.ย.นี้ พร้อม
หุ้ยาศักข์ชั่วคราวผลประโยชน์โรงงาน
น้ำตาล-ชาวไร่อ้อย ซื่อเวลาตั้งคณะ
ทำงานร่วมแก้ไขร่าง พ.ร.บ.อ้อยและ
น้ำตาลทราย ตีกรอบเวลา 1 ปี

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวในฐานะประธาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.)
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กอน.ว่า
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและแนวทางการ
แก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยเฉพาะใน 4
ประเด็นที่บราซิลมีความกังวล และเห็น
ว่าขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก
(WTO)

ซึ่งเบื้องต้นได้แก้ไขในหลักการ 2 เรื่องก่อน
คือ 1.ยกเลิกการประกาศราคาน้ำตาลทราย
ซึ่งปัจจุบันประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์
แนวทางใหม่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้
ราคาอ้างอิงตามตลาดโลก โดยจะตั้ง
คณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วย
โรงงานน้ำตาลและชาวไร่อ้อย เพื่อบริหาร
จัดการกำหนดราคาน้ำตาลที่เหมาะสม
รวมถึงระบบการทำงานของกองทุนอ้อย
และน้ำตาลทราย และพิจารณาส่วนอื่น ๆ
ตามกรอบนโยบายที่รัฐประกาศ ขณะที่รัฐ
เองจะมีหน้าที่กำหนดนโยบายและประกาศ
ราคาเท่านั้น

2.ยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาล
ก. ข. ค. ซึ่งกำหนดวิธีการไว้ 1-2 แนวทาง
อาจใช้วิธีการสต็อก แต่ต้องไม่ขัดกับ
ข้อตกลง WTO แม้ว่าเดิมการกำหนดโควตา
ขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำตาลทรายขาดแคลน
สำหรับใช้ในประเทศ ไม่ได้กำหนดเพื่อใช้
แข่งขันราคาในตลาดโลก

ส่วนข้อกังวลที่บราซิลมองว่า รัฐบาล
ไทยมีการอุดหนุนราคาอ้อย โดยรัฐประกาศ
ราคาอ้อยขั้นต่ำ และราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
เมื่อใดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อย
ขั้นต่ำ ที่ผ่านมารัฐต้องนำเงินไปจ่ายชดเชย



สมชาย หาญหิรัญ

ช่วยเหลือ หมายถึงรัฐเข้าสนับสนุนขัดกับ
WTO ดังนั้น ต่อไปการช่วยเหลือราคาอ้อย
จะใช้รูปแบบของการสนับสนุนพันธุ์อ้อย

การแก้ไข พ.ร.บ. และปรับโครงสร้าง
อ้อยและน้ำตาลมันเกี่ยวพันกัน แต่มีเรื่อง
หลัก ๆ ที่สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย
(สอน.) ต้องเร่งแก้ ส่วนโครงสร้างใหม่จะ
หยิบมาตรฐานโรงงานน้ำตาล และกำหนด
ประสิทธิภาพอ้อย รายใดที่ต่ำกว่าไม่ผ่าน
หรือจ่ายค่าปรับ หรือรายใดที่เกินก็ให้รางวัล
เป็นแรงจูงใจ ในการพัฒนา ซึ่งจะไปโยง
กับเรื่องอ้อยไฟไหม้ด้วย เพราะต้องการ
ให้ลดและตัดอ้อยสดมากขึ้น ซึ่งจะได้ค่า
ความหวาน CCS ต่างกันมาก ต่อไปจะ
กำหนด CCS จะต้องได้เท่าไรต่อกิโลกรัม
เป็นต้น ซึ่งอาจจะกำหนดใช้ในปี 2560

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ใน
วันนี้ (13 ก.ย.) Blairo Borges Maggi
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์
และอาหาร ประเทศบราซิล ได้เดินทาง
มาเยือนประเทศไทย ทางบราซิลได้เชิญ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์
รับประทานอาหารมื้อค่ำ ซึ่งเป็นโอกาสดี
ที่รัฐบาลไทยจะหารือถึงข้อกังวลเรื่องของ
อุตสาหกรรมน้ำตาล ก่อนจะหารืออย่าง
เป็นทางการในวันที่ 15 ก.ย.นี้